



ประกาศศาลแรงงานภาค ๕
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ

ด้วยสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ อาคารศาลแรงงานภาค ๕ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มทำการสุ้ราคา

๒. ผู้ประมูลจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนประกอบการค้า (กรณีนิติบุคคล) หรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการได้ออกให้ (กรณีบุคคลธรรมดา) มามอบให้ไว้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเริ่มทำการขายทอดตลาด

๓. การขายทอดตลาดพัสดุรายนี้ สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ ขายตามสภาพของทรัพย์สินและขายเฉพาะกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่ในเรื่องรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่าง ๆ สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ ไม่รับผิดชอบ ผู้ประมูลมีหน้าที่ระวังและสอบสวนเอง ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดมีเหตุสงสัยว่าผู้ใดจะสุ้ราคาไม่สุจริตหรือไม่สามารถสุ้ราคาได้ คณะกรรมการฯ อาจสอบถามผู้ซื้อเสียก่อน หรือถ้าเห็นว่าสมควรจะถอนพัสดุจากการขายทอดตลาดก็ได้

๔. การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการนั้น ใช้วิธีเคาะไม้

ผู้สุ้ราคาต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่สมควร

๕. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดในราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายหรือวางมัดจำไว้ก่อนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ จะริบเงินที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

ถ้าผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินหรือไม่วางเงินมัดจำ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะนำพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก ได้เงินเท่าใดเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก่สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕